

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔๔

หัวข้อเรื่อง : “ภารกิจดูแลผู้แสวงบุญฮัจย์ของกระทรวงการต่างประเทศ”

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอเรื่อง “แสวงบุญอย่างอุ่นใจ
ในเส้นทางแห่งศรัทธา” โดยเล่าถึงภารกิจในการดูแลพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ฉบับนี้จึงจะเล่าถึงการทำงานในช่วงแรกหลังจากผู้แสวงบุญชุดแรกได้เดินทางถึงเมืองมาดีนะห์
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นอกเหนือจากการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองมักกะห์ประมาณ ๘,๕๐๐ คนแล้ว
ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นับว่ามีความหลากหลายและต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่าย/ทุกระดับอย่างมาก เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย โดยก่อนหน้านี สถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองเจดดาห์ ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้แก่คณะผู้แสวงบุญของกองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำสำนักงานกงสุล
ฝ่ายกิจการฮัจย์เมืองมาดีนะห์ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมการอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญ จัดเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน ดูแลต้อนรับผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ คณะแพทย์และพยาบาล
จากกระทรวงสาธารณสุข จุฬาราชมนตรีและคณะ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวก
ในการนำยาและเวชภัณฑ์ผ่านพิธีการศุลกากรที่เมืองเจดดาห์ด้วย

การดำเนินภารกิจฮัจย์ในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถบูรณาการ
และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดี อาทิ การเข้าเวรรับแจ้งเหตุของสำนักงานการช่วยเหลือ
ผู้พลัดหลง การรับแจ้งเหตุเสียชีวิต การอำนวยความสะดวกที่สนามบินและโรงแรม การออกเอกสารคำร้อง
รวมถึงการแก้ไขปัญหาปลีกย่อยต่าง ๆ เช่น สัมภาระของผู้แสวงบุญสูญหาย เครื่องบินล่าช้า เจ้าหน้าที่ประจำโรงแรม
ของซาอุดีฯ ไม่เพียงพอต่อการอำนวยความสะดวกเรื่องการเข้าที่พัก ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดที่พักไม่ตรง
กับความเป็นจริง

กระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนแสวงบุญบนเส้นทางแห่งศรัทธา
ได้อย่างอุ่นใจ
